

**UBND TỈNH BÌNH THUẬN
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 838/SKHĐT-HTĐT

Bình Thuận, ngày 06 tháng 03 năm 2020

V/v rà soát văn bản, chính sách quy định đến biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường.

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được văn bản số 833/STNMT-TNN ngày 02/03/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc huy động nguồn vốn đầu tư dự án ứng phó biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh. Theo đó, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát văn bản, chính sách quy định liên quan đến biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh cần sửa đổi, điều chỉnh nhằm tạo môi trường thuận lợi huy động đầu tư tư nhân.

Qua rà soát, Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Hiện nay các văn bản và quy định theo pháp luật về đầu tư chưa có quy định cụ thể về việc ưu đãi, hỗ trợ các dự án ứng phó biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh. Các doanh nghiệp trong lĩnh vực này thường được hỗ trợ thông qua các hình thức đầu tư đối tác công tư (PPP) và các quỹ hỗ trợ liên quan (Quỹ Ủy thác tín dụng xanh, Quỹ Đầu tư xanh...). Tại Phụ lục I về danh mục ngành nghề ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư năm 2014 có quy định một số ngành nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư và ưu đãi đầu tư đối với lĩnh vực bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, số lượng còn nhiều hạn chế và chưa thể hiện đầy đủ các ngành nghề thuộc lĩnh vực ứng phó biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh.

Do vậy, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị các Bộ ngành Trung ương nghiên cứu, bổ sung các chính sách, quy định hỗ trợ thu hút nguồn vốn từ khu vực tư nhân nhằm phát triển lĩnh vực ứng phó biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp thông tin cho Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HTĐT.Khánh.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Phong